



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 27

ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ในเดือนพฤษภาคม 2559 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมตามคำสั่งกรมป่าไม้ 626 ครั้งที่ 2/2559

กรมป่าไม้โดยสำนักโดยสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที และสำนักรับรองการป่าไม้จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า จากต่างประเทศ โดยมีนายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานในการประชุม สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที รายงานการดำเนินงาน FLEGT ในประเทศไทยให้คณะกรรมการรับทราบ รวมถึงมีการมอบหมายหน้าที่ให้สำนักที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการต่างๆ เช่น จัดทำ/แก้ไข/ปรับปรุงร่างภาคผนวก สนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิค นำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงจัดการประชุมและสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมดังกล่าว โดยมีข้อสรุปดังนี้

ภาคผนวกที่ 1 ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบโดยสำนักรับรองการป่าไม้

ภาคผนวกที่ 2 นิยามความถูกต้องตามกฎหมาย รับผิดชอบโดย TEFSEO

ภาคผนวกที่ 3 กระบวนการนำเข้าของอียู รับผิดชอบโดยสำนักรับรองการป่าไม้

ภาคผนวกที่ 4 กระบวนการออกใบอนุญาตเฟล็กที รับผิดชอบโดยสำนักรับรองการป่าไม้

ภาคผนวกที่ 5 คำอธิบายระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ รับผิดชอบโดยสำนักรับรองการป่าไม้

ภาคผนวกที่ 6 การควบคุมการนำเคลื่อนที่ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ รับผิดชอบโดยสำนักด้านป่าไม้

ภาคผนวกที่ 7 การตรวจสอบโดยอิสระ รับผิดชอบโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ภาคผนวกที่ 8 การประเมินผลระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ รับผิดชอบโดยสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ภาคผนวกที่ 9 กำหนดการการดำเนินการ รับผิดชอบโดย TEFSEO

ภาคผนวกที่ 10 การวัดความโปร่งใส รับผิดชอบโดย สำนักบริหารกลาง



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 27

ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ในเดือนพฤษภาคม 2559 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

2. เจ้าหน้าที่ TEFSO หรือภายในด้านเทคนิคกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 Mr.Alexander Hinrichs, Mr.Sebastian Schrader และนางสาวสมฤดี นิโครวัดมนยิ่งยง ที่ปรึกษา EU-FLEGT ด้านเทคนิคจากสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) ขอเข้าพบนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที เพื่อหารือภายในด้านเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ TEFSO และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ การประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพูดคุยถึงช่องว่างของการดำเนินการ FLEGT ในประเทศไทย การเตรียมการเพื่อเข้าพบปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนการดำเนินงาน และความเป็นไปได้ในการจัดประชุม Joint Expert Meeting II (JEM II)

3. การประชุม Bi-Monthly ครั้งที่ 2

การประชุม Bi-Monthly ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยมีนางสาวปานจิต ต้นสมที่ปรึกษาโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ TEFSO เข้าร่วมประชุมกับ Mr. Bruno Camaert เจ้าหน้าที่ป่าไม้โครงการ EU - FAO FLEGT เพื่อหารือแผนการทำงานในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559

4. การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจฯ ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง ร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายและเอกสารช่องว่าง

สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 2/2559 เรื่องร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายและเอกสารช่องว่างในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยมีนายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และปรับแก้บางประเด็นในหัวข้อตัวชี้วัด ตัวตรวจพิสูจน์ กฎหมายอ้างอิง และคำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์ ความถี่ และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ร่างนิยามฯ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยสำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะทำงานรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว